



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๐ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกทุกรายทราบและถือปฏิบัติดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศ
รับสมัคร หากปรากฏว่าภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะบรรจุและแต่งตั้ง หรือหากได้รับบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒. วัน เวลา และสถานที่

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จะคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบูตา ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

๓. สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบแข่งขัน

๓.๑ บัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

๓.๒ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และให้สวมหน้ากากอนามัย

๓.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผู้นั้น
ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ไม่มีสิทธิได้รับการเรียกมาบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และทางเว็บไซต์ <http://www.krabiarwa.go.th>

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

อนุกรรมการและเลขานุการ แทน

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	สาขาวิชาเอก	หมายเหตุ
๑	๐๑๑	นางสาวกานต์รวี เอ่งฉ้วน	วิทยาศาสตร์	
๒	๐๒๑	นางสาวชนิศำ คำดี	คณิตศาสตร์	
๓	๐๒๒	นางสาวนันท์มาวรรณ เทพอักษร	คณิตศาสตร์	
๔	๐๒๓	นางสาวนุมา นิยมเดชา	คณิตศาสตร์	
๕	๐๓๑	นางสาวปวีร์ธิดา ลูกเล็ก	ประถมศึกษา	
๖	๐๓๒	นางสาวอดิگانต์ จันทร์สถาพร	ประถมศึกษา	
๗	๐๓๓	นางสาวสวรรชร์ ช่วยรักษ์	ประถมศึกษา	
๘	๐๓๓	นางสาวสรนันท์ เทพทวี	ประถมศึกษา	
๙	๐๔๑	นางสาวรัตนภรณ์ เกียรติวิชุด	ภาษาอังกฤษ	
๑๐	๐๕๑	นางสาวศศิวิมล สุขมีชัย	สังคมศึกษา	

